

TÂM GUƠNG “NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT”

“Cô giáo Dương Thị Hạnh - Người truyền ngọn lửa nhiệt huyết”

Ai đã từng đến phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội đều có cảm nhận “Ở nơi này phố nhỏ, chật chội, người đông” nhưng khi bước vào ngôi trường THCS Nhân Chính mọi người đều có cảm nhận “Ngôi trường rộng, đẹp, thơ mộng và bình yên”. Cách trang trí ngôi trường mang nhiều nét nghệ thuật nên khi vào trường mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng “Tại sao trong ngõ nhỏ lại có một ngôi trường rộng và đẹp như vậy”. Bước vào cổng trường là khu vực sân chơi, bãi tập của các em học sinh được bao quanh bởi bức tường rào nền trắng. Trên đó, các em học sinh đã tô điểm những bức tranh đẹp mắt với nhiều nội dung phong phú thể hiện các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội truyền thống 5 làng Mọc,... Tiếp đó là khu vườn trồng cây Bằng Đài loan xanh mát được tô điểm thêm bởi những bức tranh nghệ thuật thể hiện được hoạt động đọc sách và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Nội dung của các bức tranh đều có tính giáo dục cao. Để có được những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như vậy là nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của cô giáo Dương Thị Hạnh- Giáo viên Mỹ thuật của nhà trường.



Cô giáo Dương Thị Hạnh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp ở Phúc Thọ- Hà Tây, một gia đình có bề dày truyền thống về lĩnh vực hội họa. Với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ và ước mơ được làm cô giáo để truyền lại cho các em học sinh những ý tưởng sáng tạo trong nghệ thuật, cô Hạnh đã quyết định thi vào trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương (khoa Hội họa). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được về trường THCS Nhân Chính công tác từ đó cho đến nay.

Trong suốt những năm công tác tại trường, cô giáo Hạnh luôn âm thầm, lặng lẽ làm việc theo quan điểm “Nói ít, làm nhiều”. Với lòng yêu nghề cùng những đam mê nghệ thuật hội họa, cô đã dồn hết tâm huyết của mình vào những bài giảng trên lớp. Cô đã truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật cho các em học sinh thông qua các tiết học. Giờ dạy của cô rất hấp dẫn, xứng đáng với danh hiệu cô đã đạt được “giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn tìm cách để cho các em có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại trường. Tất cả những ý tưởng của cô đã được các em học sinh thể hiện qua những bức tranh tường xung quanh nhà trường. Các bức tranh tường được trang trí là nhờ cô hướng dẫn các em tự tay vẽ, trang trí cảnh quan cho nhà trường thêm đẹp. Không quản ngại khó khăn, cô dành hết thời gian, công sức để hướng dẫn các em. Bởi vậy, các em được thực hành và được ngắm các sản phẩm của mình vẽ, được thỏa sức sáng tạo với thiên nhiên quanh mình, với mái trường, thầy cô, bạn bè nên rất hứng thú và yêu thích môn học. Với sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của cô mà nhiều học sinh say mê môn học, các em đã tạo ra những bức tranh rất sinh động để trang trí, tạo cảnh quan đẹp trong nhà trường.



Trong quá trình công tác tại trường, cô đã khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật cho biết bao thế hệ học trò. Nhiều em đạt giải cao trong các cuộc thi vẽ

tranh do các cấp phát động. Phong trào vẽ tranh trong nhà trường luôn được chú trọng. Các bức tranh hướng tới các chủ điểm có tính giáo dục cao như: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Phòng chống HIV/AIDS,... Với cô Hạnh, đây cũng là dịp để cô tiếp tục thắp ngọn lửa đam mê cho các em học sinh, nhiều bức tranh mang đậm tình thầy trò, có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật. Trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn cô đã phát động phong trào làm sản phẩm trang trí tết, các sản phẩm được các thầy cô mua ủng hộ, góp quỹ trao tặng cho 16 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trao tặng là 3.800.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, các em học sinh tham gia làm sản phẩm rất vui và phấn khởi vì đã làm được một việc tốt.



Không chỉ nhiệt tình trong công tác giảng dạy, cô giáo Hạnh còn là một tổ phó chuyên môn gương mẫu, một tổ trưởng công đoàn tận tình, trách nhiệm, tích cực tham gia và vận động công đoàn viên trong tổ tham gia các cuộc vận động của trường. Ngoài ra cô còn dành thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Sáng chủ nhật hàng tuần cô và chồng cô tham gia nhóm thiện nguyện ở khu dân cư đi phát cháo cho bệnh nhân ở viện K3 Tân triều, phát cơm cho bệnh nhân xóm chạy thận Lê Thanh Nghị. Cùng với nhóm Câu lạc bộ Hà Nội Đoàn Kết phát cơm, xôi phở.. cho bệnh nhân ở viện K2 Tứ Hiệp. Kêu gọi đồng nghiệp và những người xung quanh ủng hộ sách vở cho các trẻ ở cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu ở Nam Định, kêu gọi ủng hộ quần áo cũ cho các em HS ở Hà Giang. ... Cô lan tỏa việc làm thiện nguyện đến gia đình, chồng con, bạn bè, cơ quan và hàng xóm đều tin tưởng ủng hộ và mong muốn đc tham gia cùng...



Việc làm của cô tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, xứng đáng là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của nhà trường.

Các thế hệ học trò, khi nhớ về trường THCS Nhân Chính luôn nhớ tới cô, người đã nỗ lực cống hiến hết mình bằng tất cả lòng đam mê và tình yêu nghề cô đã chọn. Cô không chỉ là người truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò mà còn là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề cho những người đồng nghiệp chúng tôi!

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân